

เรื่องเล่าจากช่างไฟ

ผลงานศิลปะชุด “เรื่องเล่าจากช่างไฟ” เป็นผลงานที่นำเสนอถึงการอุปมาอุปมัย เปรียบเทียบพลังงานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้ากับสิ่งต่าง ๆ อันได้แก่ การเชื่อมโยง การส่งผ่าน การแปรเปลี่ยน และความสัมพันธ์ เป็นต้น

โดยประกอบไปด้วยผลงาน 3 ส่วน ดังนี้

1. นางฟ้านิทรา

หลอดไฟนีออนแบบกลมมีลักษณะเหมือนกับวงแหวนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือศีรษะของนางฟ้า แสงสว่างของหลอดไฟแสดงถึงการมีพลังงาน การวางหลอดไฟไว้บนฐานเหล็กที่มีลักษณะคล้ายเตียงทำให้เกิดการจินตนาการต่อภาพของนางฟ้าที่นอนหลับอยู่ ความไร้รูปทรงของพลังงานไฟฟ้า (แต่ก็มีอยู่จริงในรูปแบบของพลังงาน) ความไร้ตัวตนของนางฟ้าในโลกแห่งความเป็นจริง (แต่อาจจะมีอยู่จริงในนิทานปรัมปราและจินตนาการทางความคิด หรืออาจจะมีอยู่จริงในทางความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ) และความฝันในขณะที่ยังหลับก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้และไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริง (แต่ก็สามารถรับรู้ได้) สิ่งเหล่านี้มีความคล้ายคลึงและเชื่อมโยงกัน

2. โกลแลนโกล... (เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว)

สายไฟเป็นเส้นทางของการเชื่อมโยงและการส่งผ่านของพลังงานไฟฟ้าให้ไปสู่พื้นที่แห่งหนต่าง ๆ โดยผลงานชุดนี้นำเสนอด้วยสื่อภาพถ่ายในรูปแบบของป้ายตู้ไฟโฆษณา ซึ่งได้บันทึกภาพสายไฟตามเสาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ แสงสว่างที่ปรากฏภายในผลงานแสดงถึงการแปรเปลี่ยนของพลังงานไฟฟ้าที่กลายมาเป็นแสงสว่าง และยังแสดงให้เห็นถึงการเดินทางของพลังงานไฟฟ้าที่โยงใยและส่งต่อกันจนมาถึงภายในผลงาน ซึ่งในความเป็นจริงที่ต้นทางของพลังงานไฟฟ้านั้นอยู่ไกลมากกว่าภาพของสายไฟหรือตัวผลงานที่เห็น โรงงานไฟฟ้าได้แปรเปลี่ยนพลังงานจากสิ่งอื่น ๆ ให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานจึงเป็นสิ่งที่ถูกแปรเปลี่ยน ถูกถ่ายทอด และเชื่อมโยงกันเป็นพลวัต มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันเป็นอนันต์

3. นักการทูต

“Travel Universal Adapter” หรือ ปลั๊กไฟครอบจักรวาล เป็นอุปกรณ์ที่มักจะต้องพกพาและนำไปใช้เมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ โดยในหลายประเทศย่อมจะมีลักษณะทางวัฒนธรรมและภาษาที่ต่างกัน หรือแม้กระทั่งลักษณะของปลั๊กไฟก็มีความแตกต่างกันด้วยเช่น

กัน ซึ่งปลั๊กไฟครอบจักรวาลเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้เต้ารับและเต้าเสียบของแต่ละประเทศที่มีลักษณะแตกต่างกันให้สามารถเข้ากันและใช้งานร่วมกันได้ จึงเปรียบเสมือน “นักการทูต” ที่สามารถเชื่อมต่อประสานความแตกต่างให้เข้ากันได้ ในลักษณะของการเปรียบเทียบแบบ บุคลาธิษฐาน (Personification)